

## THÔNG TIN NỘI BỘ

(Dùng trong sinh hoạt chi bộ tháng 3 năm 2022)

### THÔNG TIN TRONG NƯỚC

#### I. KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN LƯƠNG (28/3/1912 - 28/3/2022)

Đồng chí Lê Văn Lương tên thật là Nguyễn Công Miêu, sinh ngày 28/3/1912 trong gia đình nho học, tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Tiếp thu truyền thống yêu nước của quê hương, dân tộc, ngay từ khi còn trẻ tuổi, đồng chí Lê Văn Lương đã giác ngộ cách mạng và tham gia các hoạt động yêu nước. Đồng chí được Đảng và Bác Hồ giao nhiều trọng trách: Ủy viên dự khuyết Xứ ủy Nam Bộ năm 1945, Bí thư Văn Phòng Thường vụ Trung ương Đảng năm 1947, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương từ năm 1948 - 1954 và từ năm 1973 - 1976, Giám đốc Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc Trung ương từ năm 1949 - 1956, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương từ năm 1957 - 1959, Bí thư Thành ủy Hà Nội từ năm 1976 - 1986. Đồng chí Lê Văn Lương là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa II, III, IV, V; Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, khóa IV; Bí thư Trung ương Đảng khóa III; là đại biểu Quốc hội khóa VI và khóa VII. Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí đã nêu cao tấm gương trong sáng: với kẻ thù - hiên ngang, bất khuất; với công việc - tận tụy, trung thành, liêm chính, đặt lợi ích cách mạng lên trên hết và trước hết; với đời sống của dân - chăm lo thiết thực cụ thể; với đồng chí - khiêm nhường, chu đáo, gần gũi thân tình; đối với bản thân - một gương sáng về tự phê bình, một nếp sống trong sáng, giản dị và khoan dung. Khi được phân công phụ trách công tác tổ chức của Trung ương Đảng, đồng chí đã có nhiều cống hiến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cách mạng trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta. Với cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội trong suốt 10 năm từ khi đất nước thống nhất đến năm 1986, đồng chí đã cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp xây dựng Thủ đô, chăm lo cuộc sống của nhân dân thành phố... Đồng chí Lê Văn Lương đã để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trên các lĩnh vực công tác.

Trong gần 70 năm hoạt động cách mạng, với gần 15 năm bị thực dân giam cầm, bị tra tấn dã man, tàn bạo, bị đầy đọa khắc nghiệt, đồng chí Lê Văn Lương luôn giữ vững khí tiết người cộng sản; thể hiện tấm gương mẫu mực, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn trung thành, tận tụy với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân. Đồng chí là một cán

bộ có ý thức tổ chức kỷ luật cao, sống trung thực, giản dị, hòa nhã với mọi người, luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của đồng chí, của Nhân dân. Với những hoạt động và cống hiến đối với Đảng, cách mạng và dân tộc, đồng chí Lê Văn Lương đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Văn Lương đã để lại những tình cảm tốt đẹp đối với đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng nhân dân. Đồng chí là một người cộng sản kiên cường, dũng cảm, trung thực, một người lãnh đạo, người đồng chí mẫu mực, đạo đức cách mạng trong sáng, chí công vô tư, một người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2022), là dịp để chúng ta tìm hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh các cấp ủy đảng đang tích cực tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, quyết tâm đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào cuộc sống; góp phần động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước, hăng hái thi đua học tập, nghiên cứu, lao động sản xuất, thực hành sáng tạo, làm nhiều việc tốt. Đồng thời, đây cũng là dịp để chúng ta tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những học trò xuất sắc của Người, trong đó có đồng chí Lê Văn Lương.

Để tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Văn Lương đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội dung sau:

*Một là*, thông tin, tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp, công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Văn Lương đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

*Hai là*, công tác tuyên truyền về đồng chí Lê Văn Lương phải bảo đảm đúng định hướng, hiệu quả. Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với các hoạt động thiết thực, cụ thể, các nội dung tuyên truyền cần cổ vũ, động viên thế hệ hôm nay tiếp tục học tập, rèn luyện, noi theo.

*Ba là*, tích cực đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Văn Lương đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

## **II. ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH - 91 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN**

Tháng 3/1961, theo đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 (tháng 3/1961) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 làm ngày Kỷ niệm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh hằng năm. Trải qua 91 năm, qua 11 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc, hệ thống tổ chức của Đoàn gồm 4 cấp không ngừng được củng cố, lớn mạnh. Hiện nay, 63 tỉnh, thành

trên cả nước đều có hệ thống tổ chức Đoàn; 1.496 đoàn cấp huyện; 20.733 đoàn cơ sở, 19.489 chi đoàn cơ sở và 248.059 chi đoàn, với 7,03 triệu đoàn viên. Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên không ngừng mở rộng, phát triển mạnh mẽ của Hội Liên hiệp thanh niên và các tổ chức thành viên tập thể với 9,9 triệu hội viên, 1,2 triệu hội viên Hội Sinh viên Việt Nam.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhận rõ trách nhiệm của mình trong xây dựng hệ thống chính trị của đất nước. Đoàn đã thực hiện tốt chức năng “đội hậu bị tin cậy của Đảng”. Từ khi thành lập đến nay, Đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu hàng nghìn cán bộ ưu tú của mình tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp và các đoàn thể nhân dân.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước hiện nay trong quá trình đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế và phát triển, với vai trò xung kích, sáng tạo, là trường học xã hội chủ nghĩa của tuổi trẻ Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục kiên trì đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi thành phần thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước với mục tiêu xây dựng lớp thanh niên “*vừa hồng*”, “*vừa chuyên*”, có ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên lập thân, kiến quốc, cùng phấn đấu góp phần thực hiện mục tiêu “*dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh*” đóng góp tích cực, phát huy vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn thanh niên trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Để xứng đáng là “đội hậu bị tin cậy của Đảng” và tiếp tục vững bước dưới cờ Đảng quang vinh, trong những năm tới, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

*Thứ nhất*, đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng cùng cấp đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; bồi dưỡng, giới thiệu đội ngũ cán bộ đoàn tiêu biểu để bổ sung cán bộ cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

*Thứ hai*, tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; kiên định, kiên trì giáo dục chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng, coi trọng giáo dục niềm tin sắt son với Đảng, với Bác Hồ cho đoàn viên, thanh niên; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng đoàn viên, nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ và chất lượng sinh hoạt chi Đoàn.

*Thứ ba*, tổ chức triển khai có hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng: “*Thanh niên tình nguyện*”, “*Tuổi trẻ sáng tạo*”, “*Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc*” và 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “*Đồng hành với thanh niên trong học tập*”; “*Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp*”; “*Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần*”.

*Thứ tư*, tích cực đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam. Các tổ chức của thanh niên Việt Nam cần đa dạng các hình thức tập hợp thanh niên, tiếp cận và tổ chức các nội dung, hoạt động hỗ trợ phù hợp với thanh niên...

Năm 2022 sẽ diễn ra Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn của tuổi trẻ... Để góp phần phát huy những kết quả đạt được của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong 91 năm qua; đồng thời để đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đạt kết quả tốt, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội dung sau:

*Một là*, thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh, thiếu nhi nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khẳng định vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

*Hai là*, tuyên truyền khẳng định sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và sáng suốt của Đảng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tổ chức của tuổi trẻ Việt Nam; trong đó sự lãnh đạo của Đảng với đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 có vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu, giúp đại hội các cấp làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội thành công tốt đẹp.

*Ba là*, công tác tuyên truyền về Kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuyên truyền đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 cần bảo đảm đúng định hướng, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với các hoạt động thiết thực, cụ thể của tổ chức Đoàn các cấp.

*Bốn là*, nắm bắt tình hình dư luận của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân về Kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; kịp thời định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các thông tin sai lệch về Đại hội.

### **III. BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG, LỚP HỌC TRỰC TIẾP**

Từ ngày 27/4/2021, đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát và diễn biến phức tạp, kéo dài gây ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội, trong đó có ngành Giáo dục. Kế hoạch năm học, chương trình và nội dung giáo dục phải thay đổi, gần 20 triệu trẻ em, học sinh, sinh viên phải tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến, học qua truyền hình trong nhiều tháng liên tiếp; ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, đào tạo, tới sức khỏe, tâm lý của đội ngũ giáo viên và học sinh, sinh viên. Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 ở nước ta cơ bản đã được kiểm soát, tỷ lệ tiêm chủng đạt cao, thuộc nhóm 6 nước có tỷ lệ bao phủ vaccine tạo miễn dịch cộng đồng cao nhất thế giới. Bên cạnh đó, chúng ta đã có kinh nghiệm trong hơn 02 năm phòng chống dịch; các điều kiện về chữa bệnh, phòng bệnh Covid-19 cũng đã tốt hơn; ý thức và năng lực thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân, cộng đồng của người dân nâng lên;... Vì vậy, việc cho học sinh đi học trực tiếp trở lại là cần thiết, để bảo đảm chất lượng dạy và học, cũng như sức khỏe thể chất, tinh thần cho các em.

Công tác chuẩn bị cho học sinh, sinh viên đến trường học trực tiếp được Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm và chỉ đạo quyết liệt: Ngày 19/01/2022, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc xem xét mở cửa trường học trở lại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục; lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học và các địa phương để thống nhất lộ trình cụ thể mở cửa các trường học trở lại trên toàn quốc. Ngày 24/01/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 283/BGDĐTGDTC, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình dịch tại địa phương chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh, sinh viên trước ngày 14/02/2022. Ngày 03/02/2022, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu mở cửa trường học trên phạm vi toàn quốc tại tất cả các cấp học trong khoảng thời gian từ 07 - 14/02/2022.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngay sau Tết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các địa phương chuẩn bị các điều kiện, đảm bảo an toàn để học sinh trở lại trường học trực tiếp; các địa phương đã tăng cường kiểm tra tình hình chuẩn bị, tổ chức cho học sinh, sinh viên quay trở lại trường học. Đến nay, 100% các trường đại học, cao đẳng đã lên kế hoạch đưa sinh viên trở lại trường trong tháng 02/2022; toàn bộ 63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch cho học sinh trung học đi học trong khoảng thời gian từ 07 - 14/02/2022; 60 tỉnh, thành phố đã có kế hoạch với học sinh tiểu học, mầm non, còn Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai đã lên kế hoạch nhưng phải chờ việc lấy ý kiến phụ huynh để ấn định ngày đi học cụ thể...

Theo các chuyên gia tâm lý, việc trẻ không được đến trường hoặc đến trường rất ít trong một thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức, mà còn ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ cũng như tác động đến nhiều mặt khác. Vì vậy, cần tiếp tục kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả, thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng vaccine để bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của các em. Để các tầng lớp nhân dân yên tâm, sẵn sàng đưa con em mình đến trường, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội dung sau:

*Một là*, thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, nhất là phụ huynh học sinh để mọi người nhận thức đúng về sự cần thiết của việc đưa trẻ trở lại trường học trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp; từ đó đồng thuận với chủ trương của Chính phủ trong chỉ đạo tổ chức dạy học trực tiếp.

*Hai là*, thông tin kịp thời công tác phòng, chống dịch Covid-19; độ bao phủ vaccine và công tác chuẩn bị đảm bảo các điều kiện an toàn của các địa phương, các cơ sở giáo dục để đón học sinh, sinh viên trở lại trường; tuyên truyền nhân mạnh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, của Chính phủ, các ngành chức năng, chính quyền các địa phương, ý kiến của các chuyên gia để mọi người thật sự yên tâm, tin tưởng khi cho con em đi học trở lại.

*Ba là*, tuyên truyền nâng cao ý thức cho các em học sinh, sinh viên trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là khuyến

cáo 5K của Bộ Y tế khi quay lại trường học trực tiếp, kể cả khi đã được tiêm đủ liều vaccine.

## **TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ MỘT SỐ KHU VỰC**

### **I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH THẾ GIỚI NĂM 2022**

Bước vào năm mới 2022, tình hình thế giới được nhiều chuyên gia, tổ chức nghiên cứu dự báo sẽ tiếp tục các diễn biến và xu hướng đã được xác lập từ năm 2021, nhưng chứa đựng một số nhân tố mới, phức tạp, khó lường.

#### ***Tác động của đại dịch Covid-19***

Đại dịch Covid-19 tiếp tục là chủ đề được nhắc tới trong thông điệp chào đón năm mới của các nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Theo đó, khẳng định phòng, chống dịch Covid-19 vẫn là một trong những mục tiêu ưu tiên của các quốc gia trong năm 2022. Một số chuyên gia quốc tế nhận định, với những tiến bộ trong y học, nhất là trong công nghệ sản xuất, điều chế vaccine và thuốc đặc trị, cùng với chiến dịch tiêm chủng toàn cầu, đại dịch Covid-19 sẽ được kiểm chế, kiểm soát tốt trong năm 2022. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố, nhân loại có thể kết thúc đại dịch trong năm 2022, nhấn mạnh con người đã có trong tay mọi công cụ để làm được điều đó. Để có thể khống chế đại dịch trong năm 2022, thế giới cần đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm chủng, đặc biệt là mũi tăng cường, nghiên cứu cải tiến vaccine nếu cần thiết và phân phối nguồn cung vaccine bình đẳng. Nói cách khác, Covid-19 không còn là một đại dịch mà sẽ trở thành bệnh đặc hữu. Mỗi quốc gia sẽ chủ động điều chỉnh để sống an toàn trong điều kiện “bình thường mới”, vừa ứng phó với virus, vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, khôi phục cuộc sống thường nhật.

Tuy nhiên, một số quan điểm khác cho rằng, với sự ra đời của các biến chủng mới và sự bất bình đẳng trong việc phân phối vaccine tiếp tục là trở ngại cho sự kết thúc đại dịch Covid-19. Năm 2022, thế giới vẫn chưa thể “hết sạch” dịch bệnh, nhiều nơi sẽ vẫn phải ứng phó với những làn sóng dịch bệnh mới.

#### ***Sự hồi phục của kinh tế thế giới***

Sự thành công của chiến dịch tiêm chủng đã tạo điều kiện cho nhiều quốc gia phục hồi hoạt động kinh tế và triển khai các chính sách kích thích tăng trưởng. Các tổ chức quốc tế lạc quan về triển vọng kinh tế thế giới khi cho rằng “năm 2022 sẽ là năm thế giới phục hồi”, dự báo mức tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2022 sẽ ở mức gần với tỷ lệ tăng trưởng trước đại dịch. Tuy nhiên, quá trình phục hồi chưa đồng đều trên toàn cầu vẫn đang diễn ra. Quá trình này ở từng quốc gia phụ thuộc nhiều vào tỷ lệ tiêm vaccine và khả năng chính phủ hỗ trợ nền kinh tế để vượt qua khủng hoảng kéo dài, nhất là khi nhiều quốc gia đang trải qua giai đoạn tái bùng phát dịch Covid-19. Theo nhận định của các chuyên gia, có 3 yếu tố chính cần quan tâm đối với sự phục hồi của kinh tế toàn cầu:

*Thứ nhất*, đại dịch Covid-19 và sự xuất hiện của các biến thể mới. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đều cảnh báo sự xuất hiện của các biến thể mới có thể tiềm ẩn nguy cơ làm chệch hướng quá trình phục hồi toàn cầu. Sự lây lan của các biến chủng mới - như biến chủng Omicron có

tốc độ lây nhiễm cao - có thể dẫn đến tiếp tục phải thực hiện giãn cách xã hội, vì vậy, gây thêm thiệt hại cho các nền kinh tế và thương mại quốc tế, nhất là các nền kinh tế có độ mở cao.

*Thứ hai*, vấn đề lạm phát. Tổng Giám đốc OECD Mathias Cormann cho rằng, lạm phát tăng đột biến là rủi ro chính đối với một triển vọng lạc quan của nền kinh tế toàn cầu năm 2022. Vấn đề quan trọng hiện nay là giải pháp các nền kinh tế thế giới đối phó với lạm phát. Nếu lạm phát không được kiềm chế, thế giới sẽ phải gồng mình chống chọi với suy thoái vào năm 2023 hoặc năm 2024.

*Thứ ba*, mâu thuẫn thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng như cạnh tranh chiến lược giữa hai nước này thêm quyết liệt có thể khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng tiêu cực. Bên cạnh đó, tình trạng thất nghiệp, thiếu hụt lao động vẫn ở mức cao. Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu ở mức 5,7% trong năm 2022, cao hơn mức trước đại dịch là 5,4%.

### ***Tình hình an ninh chính trị***

Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc dự báo sẽ tiếp tục tăng cường cạnh tranh trực tiếp trên tất cả các lĩnh vực. Trên bình diện quốc tế, hai nước sẽ cạnh tranh nhau về tập hợp lực lượng, định hình luật chơi và cạ sát tại các địa bàn chiến lược, đặc biệt là Đông Nam Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Nga sẽ tiếp tục đối đầu với Hoa Kỳ và phương Tây tại Ukraine. Theo đánh giá của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, tình trạng đối đầu Nga – Hoa Kỳ xung quanh vấn đề Ukraine trong năm 2021 là tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Trong năm 2022, vấn đề Ukraine chắc chắn tiếp tục chi phối quan hệ Nga - Hoa Kỳ, không loại trừ khả năng bị đẩy đến bờ vực xung đột.

Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tiếp tục là trung tâm của sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nước. Theo nhận định của một số chuyên gia, ưu thế nổi trội hiện vẫn thuộc về “Bộ Tứ” Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia. Ngoài ra, trong năm 2022 ở khu vực này sẽ diễn ra hai cuộc bầu cử tổng thống ở Hàn Quốc và Philippines được cho là sẽ tác động trực tiếp đến quan hệ của hai nước với Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Đối với Việt Nam, các chuyên gia cho rằng, mặc dù bị đại dịch Covid-19 tác động, nhưng vị thế và vai trò của Việt Nam không những không giảm mà tiếp tục được phát huy. Trong đại dịch, nền kinh tế Việt Nam cho thấy có một sức kháng cự rất tốt. Trong năm 2022, có cơ sở để tin rằng, tăng trưởng đầu tư sẽ tiếp tục quay trở lại Việt Nam. Quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác quan trọng, với các bạn bè, với các nước láng giềng ASEAN tiếp tục được thúc đẩy. Việt Nam sẽ thu được nhiều thành quả tốt đẹp hơn từ kinh tế đến đối ngoại, tiếp tục nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam ở khu vực cũng như trên toàn thế giới.

## **II. TÌNH HÌNH NGA - UKRAINE**

*Tình hình Ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát xung đột. Việc Nga tập kết hàng nghìn binh sĩ áp sát biên giới Ukraine đã trở thành điểm nóng nổi bật trên trường quốc tế hiện nay.*

Căng thẳng tại Ukraine ở mức cao nhất trong nhiều năm, làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công quân sự. Trong bối cảnh Nga gia tăng hoạt động quân sự dọc



biên giới với Ukraine và mối lo ngại về khả năng Nga tấn công Ukraine ngày càng gia tăng, các nước thành viên của NATO đã điều quân đội và khí tài quân sự tới các nước thành viên giáp biên giới với Nga, song song với việc thực hiện nỗ lực ngoại giao “con thoi” để giảm căng thẳng. Ngày 02/02/2022, Người phát ngôn Ngoại giao Mỹ John Kirby tuyên bố, các lực lượng được Hoa Kỳ triển khai bổ sung ở châu Âu sẽ không tham chiến ở Ukraine, mà nhằm phục vụ mục đích bảo vệ các đồng minh trong NATO. Ông John Kirby tuyên bố, Hoa Kỳ sẽ sớm triển khai lực lượng tới Romania, Ba Lan và Đức do cuộc khủng hoảng Ukraine, trong đó, 1.000 binh sĩ sẽ được điều tới Romania theo đề nghị của chính phủ Romania và 2.000 binh sĩ khác được triển khai bổ sung tới châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định, “đã chuẩn bị một gói trừng phạt kinh tế và tài chính mạnh mẽ và toàn diện”, bao gồm việc giới hạn khả năng tiếp cận vốn nước ngoài và kiểm soát xuất khẩu, đặc biệt là đối với hàng hóa kỹ thuật của Nga.

Trong khi đó, Nga liên tiếp cảnh báo, yêu cầu Hoa Kỳ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cam kết bảo đảm an ninh của Nga bao gồm việc NATO không mở rộng sang phía Đông, không kết nạp Ukraine làm thành viên của Tổ chức này; không triển khai vũ khí tấn công tại các nước láng giềng của Nga; rút lực lượng và hạ tầng quân sự NATO khỏi những nước thành viên được kết nạp sau năm 1997. Đồng thời, bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng Nga đang lên kế hoạch xâm lược Ukraine. Ngày 08/02/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo các nước châu Âu sẽ tự động bị cuốn vào một cuộc chiến với Nga, trong đó “sẽ không có người chiến thắng” nếu Ukraine gia nhập NATO và sau đó cố chiếm lại bán đảo Crimea, vốn sáp nhập vào Nga từ năm 2014.

Trong bối cảnh căng thẳng Nga - Ukraine ngày một leo thang, cuối tháng 01/2022, Hoa Kỳ và một số nước (Anh, Canada) đã có động thái tạm thời đưa một số cán bộ, nhân viên ngoại giao về nước do lo ngại Nga sẽ có những động thái quân sự với Ukraine.

Trước những căng thẳng giữa Nga và Ukraine, hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng, một cuộc chiến quy mô lớn giữa Nga và Ukraine ít có khả năng xảy ra do các bên đều hiểu hậu quả của một cuộc xung đột nếu xảy ra là rất lớn. Cuộc khủng hoảng Ukraine thể hiện điều cốt lõi trong quan hệ quốc tế là vấn đề địa chính trị và xu thế tập hợp lực lượng. Lập trường quyết đoán của Nga trước hết nhằm mục đích buộc Hoa Kỳ và các đồng minh NATO phải đàm phán lại cấu trúc an ninh châu Âu, đặc biệt là khu vực ảnh hưởng của Liên Xô cũ. Trong khi, chính sách đối phó Nga của Hoa Kỳ nhằm tái lập lại vị thế, tầm ảnh hưởng của mình trên chính trường châu Âu. Khối NATO do Mỹ dẫn đầu nổi lên là nhân tố đảm bảo an ninh hàng đầu khi châu Âu chìm trong tâm lý chia rẽ và bất an. Bên cạnh đó, một số nhà phân tích cho rằng, cuộc khủng hoảng Ukraine đã tạo ra sự thay đổi lớn đối với một trong những vấn đề quan trọng nhất trong chương trình nghị sự của Mỹ tại châu Âu: đó là dự án Dòng chảy phương Bắc 2 - tuyến đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức thông qua biển Baltic. Hiện giờ, các hoạt động quân sự của Nga đã đặt Đức vào một tình thế khó xử, buộc Đức phải xem xét lại vấn đề an ninh đối với dự án này.



## TÌNH HÌNH THỊ XÃ LA GI

### I. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM 2021

#### 1. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

- Đối với tổ chức cơ sở đảng, toàn thị xã có 25/25 chi, đảng bộ cơ sở kiểm điểm và đánh giá, xếp loại và 177/177 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở kiểm điểm và đánh giá, xếp loại.

Quy trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng được thực hiện khá nghiêm túc. Các tổ chức cơ sở đảng chuẩn bị báo cáo theo nội dung hướng dẫn, tổ chức kiểm điểm bám sát theo chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình cơ sở đảng; liên hệ phân tích, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong năm 2021; công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “*về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” và chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng “*về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*”.

- Đối với cá nhân kiểm điểm tự phê bình và phê bình, toàn thị xã có 2.244/2.538 đồng chí được kiểm điểm, xếp loại; số đảng viên còn lại không kiểm điểm tự phê bình và phê bình có 294 đảng viên, trong đó: được miễn sinh hoạt đảng 155 đảng viên, 128 đảng viên kết nạp chưa đủ 06 tháng, 11 đảng viên làm thủ tục xóa tên khỏi danh sách đảng viên.

Về kiểm điểm đảng viên được chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm đúng quy trình theo hướng dẫn của Tỉnh ủy, Thị ủy, trên cơ sở nhận xét, đánh giá cán bộ công chức cuối năm của cơ quan, đơn vị; bản tự kiểm điểm của đảng viên và ý kiến góp ý của cấp uỷ nơi cư trú đối với cán bộ, đảng viên, từng chi bộ đã họp xem xét, góp ý và bỏ phiếu biểu quyết xếp loại đảng viên.

Việc kiểm điểm đối với cá nhân từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; cá nhân các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của thị xã được tiến hành theo nội dung Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 13-HD/TU, ngày 02/12/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy.

- Toàn đảng bộ có 25/25 tổ chức cơ sở đảng đánh giá, xếp loại <sup>(1)</sup>. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng như sau:

#### - **Đối với chi, đảng bộ cơ sở:**

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: có 04/25 cơ sở, đạt tỷ lệ 16%. So với năm 2020 giữ nguyên mức.

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: có 20/25 cơ sở, đạt tỷ lệ 80%. So với năm 2020 tăng 12%.

<sup>(1)</sup> trong đó: 9/9 đảng bộ phường, xã (05 phường và 04 xã); 6/6 chi, đảng bộ cơ quan hành chính; 6/6 chi bộ đơn vị sự nghiệp công lập; 2/2 đảng bộ Quân sự, Công an; 2/2 chi bộ doanh nghiệp.

+ Hoàn thành nhiệm vụ: có 01/25 cơ sở, đạt tỷ lệ 4%. So với năm 2020 giảm 12%.

- **Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở:** Có 177/177 chi bộ được đánh giá phân loại, trong đó:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 31/177 chi bộ, đạt tỷ lệ 17,51%. So với năm 2020 tăng 0,27%.

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 132/177 chi bộ, đạt tỷ lệ 74,58%. So với năm 2020 tăng 2,74%.

+ Hoàn thành nhiệm vụ: 14/177 chi bộ, đạt tỷ lệ 7,91%. So với năm 2020 giảm 1,86%.

+ Không hoàn thành nhiệm vụ: Không có.

- **Đối với đảng viên:** Toàn thị xã có 2.244/2.538 đồng chí đảng viên được xếp loại. Trong đó:

- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 238/2.244 đ/c, chiếm tỷ lệ 10,6% so với tổng số đảng viên được xếp loại. So với năm 2020 giảm 4,06%.

- Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 1.903/2.244 đ/c, chiếm tỷ lệ 84,8% so với tổng số đảng viên được xếp loại. So với năm 2020 tăng 13,13%.

- Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: 96/2.244 đ/c, chiếm tỷ lệ 4,3% so với tổng số đảng viên được xếp loại. So với năm 2020 giảm 8,37%.

- Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ: 07/2.244 đ/c, chiếm tỷ lệ 0,3% so với tổng số đảng viên được xếp loại. So với năm 2020 giảm 1,29%.

## **2. Kết quả thực hiện công tác thi đua**

### **2.1. Kết quả đăng ký thi đua**

- **Chi, đảng bộ cơ sở:** 25/25 chi, đảng bộ cơ sở đăng ký thi đua<sup>(2)</sup>.

- **Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở:** có 177/177 chi bộ đăng ký thi đua đạt HTTNV trở lên<sup>(3)</sup>.

- **Đảng viên đăng ký thi đua:** 2.270 đồng chí đăng ký hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó:

+ Đăng ký hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 766 đồng chí (có 149 đồng chí đăng ký tiêu biểu cấp cơ sở và 01 đồng chí đăng ký tiêu biểu cấp trên cơ sở và 01 đồng chí đăng ký tiêu biểu cấp tỉnh)

+ Đăng ký hoàn thành tốt nhiệm vụ: 1.504 đồng chí;

### **2.2. Kết quả đạt được**

- **Đối với chi, đảng bộ cơ sở:**

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 4/25 chi, đảng bộ, đạt tỷ lệ 16% so với số tổ chức cơ sở đảng đăng ký hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 20 chi, đảng bộ.

+ Hoàn thành nhiệm vụ: 01 tổ chức cơ sở đảng.

<sup>(2)</sup> có 25 chi bộ đăng ký đăng ký HTXS NV (Trong đó: 24 đăng ký HTXS NV tiêu biểu cấp thị xã).

<sup>(3)</sup> trong đó, có 19 chi bộ đăng ký HTTNV, 158 chi bộ đăng ký HTXS NV (trong đó có 34 chi bộ đăng ký tiêu biểu cấp cơ sở, 20 chi bộ đăng ký tiêu biểu cấp trên cơ sở).

**- Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở:**

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 31/158 chi bộ, đạt tỷ lệ 19,62% so với số tổ chức đăng ký.

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 132/19 chi bộ, đạt tỷ lệ 694,73% so với số tổ chức đăng ký.

+ Hoàn thành nhiệm vụ: 14 chi bộ.

+ Không hoàn thành nhiệm vụ: 00 chi bộ

**- Đối với đảng viên:**

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 238/766 đồng chí, đạt 31,1% so với số đảng viên đăng ký hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 1.903/1.504 đồng chí, đạt 126,523% so với số đảng viên đăng ký hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Hoàn thành nhiệm vụ: 96 đảng viên.

+ Không hoàn thành nhiệm vụ: 07 đảng viên.

## **II. CHỈ TIÊU KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2022**

Giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2022 cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy như sau:

1. Đảng bộ phường Phước Hội 15 đồng chí
2. Đảng bộ phường Tân An 15 đồng chí
3. Đảng bộ phường Phước Lộc 13 đồng chí
4. Đảng bộ phường Bình Tân 13 đồng chí
5. Đảng bộ xã Tân Bình 12 đồng chí
6. Đảng bộ xã Tân Hải 12 đồng chí
7. Đảng bộ xã Tân Phước 12 đồng chí
8. Đảng bộ phường Tân Thiện 11 đồng chí
9. Đảng bộ xã Tân Tiến 11 đồng chí
10. Đảng bộ Khối chính quyền 6 đồng chí
11. Chi bộ trường THPT Lý Thường Kiệt 6 đồng chí
12. Chi bộ trường THPT Nguyễn Trường Tộ 6 đồng chí
13. Chi bộ trường THPT Nguyễn Huệ 6 đồng chí
14. Chi bộ Bệnh viện 6 đồng chí
15. Đảng bộ Công an thị xã 4 đồng chí
16. Chi bộ Công ty Cổ phần May xuất khẩu Bình Thuận - Nhà Bè 4 đồng chí
17. Đảng bộ Khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội 3 đồng chí
18. Chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân 2 đồng chí
19. Đảng bộ Quân sự thị xã 1 đồng chí
20. Chi bộ Bảo hiểm xã hội 1 đồng chí
21. Chi bộ Trung tâm Y tế 1 đồng chí

### **TỔNG CỘNG 160**

(Trích Quyết định số 704-QĐ/TU, ngày 21/02/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2022)

### III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG, CHỐNG KHAI THÁC IUU, NHẤT LÀ CÔNG TÁC NGĂN CHẶN, XỬ LÝ TÀU CÁ, NGƯ DÂN VI PHẠM KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP VÙNG BIỂN NƯỚC NGOÀI NĂM 2021 VÀ ĐẦU NĂM 2022

#### 1. Đánh giá tình hình

Năm 2021, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại thị xã, song Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã quan tâm đúng mức chỉ đạo công tác phòng, chống khai thác IUU, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân La Gi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài (công tác phòng, chống khai thác IUU) trên địa bàn; kịp thời triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống khai thác IUU; các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt, kết quả nổi rõ là: Công tác tuyên truyền, vận động được quan tâm thực hiện, tổ chức ký cam kết cho ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài; tổ chức các hội nghị công tác phòng, chống khai thác IUU để chỉ đạo kịp thời; rà soát, thống kê tàu cá, ngư dân thường xuyên neo đậu, hoạt động ngoài tỉnh có nguy cơ cao vi phạm khai thác bất hợp pháp, vi phạm vùng biển nước ngoài; tàu cá bán ra ngoài tỉnh, tàu bị lực lượng nước ngoài bắt, giam giữ, bị hư hỏng, mục nát hoặc bị tai nạn chìm đắm không thể trực vớt để đưa vào quản lý; việc triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá ngư dân được tập trung thực hiện nghiêm túc, bước đầu phát huy được cơ sở dữ liệu giám sát hành trình tàu cá phục vụ theo dõi, giám sát, cảnh báo kịp thời các trường hợp tàu cá vượt ranh giới biển Việt Nam; từ đó tạo chuyển biến quan trọng về mặt nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân, kết quả trong gần 02 năm (từ tháng 7/2019 đến tháng 5/2021) chưa phát hiện tàu cá, ngư dân thị xã khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý.

**Tuy nhiên**, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế đáng lưu ý là:

- Kết quả đạt được trong ngăn chặn, giảm thiểu, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân thị xã khai thác trái phép vi phạm vùng biển nước ngoài chưa bền vững, nguy cơ còn rất cao, diễn biến khó lường trong thời gian gần đây (từ cuối năm 2021 và những ngày đầu năm 2022 có 03 trường hợp tàu cá, ngư dân thị xã vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý) đã ảnh hưởng đến nỗ lực chung chống khai thác IUU của địa phương và của tỉnh.

- Công tác lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá tuy có nhiều nỗ lực, quyết liệt nhưng tỷ lệ lắp đặt chưa đạt 100% theo quy định, còn khó khăn trong công tác quản lý đối với các tàu cá thường xuyên xuất, cập bến tại các bãi ngang.

- Công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng của các lực lượng chức năng chưa thực sự chặt chẽ, tình trạng tàu cá không ghi, không nộp nhật ký khai thác còn xảy ra.

- Công tác xử lý, xử phạt vi phạm khai thác IUU, đặc biệt là xử lý tàu cá, ngư dân thị xã vi phạm vùng biển nước ngoài còn chưa nghiêm, thiếu các biện pháp chế tài đủ mạnh để răn đe.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: Trong năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng tập trung công tác phòng, chống dịch, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống khai thác IUU có thời điểm còn bất cập; công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật cho ngư dân của các cấp, các ngành, địa phương chưa duy trì thường xuyên, có lúc bị gián đoạn, tuyên truyền sót đối tượng (chủ yếu tuyên truyền chủ phương tiện và thuyền trưởng); công tác nắm tình hình, kiểm soát, giám sát các đối tượng có nguy cơ cao và sự phối hợp giữa các ban, ngành, địa phương, lực lượng chức năng có mặt chưa chặt chẽ; song nguyên nhân chủ yếu là do một số ít ngư dân vì háo lợi, bất chấp quy định của pháp luật, cảnh báo của cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng đã cố tình vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép.

## 2. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

**Mục tiêu:** Toàn hệ thống chính trị thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp để phòng, chống khai thác IUU; **từ tháng 02/2022 trở đi** phải chấm dứt được tình trạng tàu cá, ngư dân La Gi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC).

**Yêu cầu chung:** Cả hệ thống chính trị thị xã phải xác định nhiệm vụ chống khai thác IUU, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân thị xã vi phạm vùng biển nước ngoài là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, và lâu dài, tập trung nguồn lực và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống khai thác IUU. Trọng tâm là:

**2.1.** Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các phòng, ban, ngành liên quan, trước hết là Ban Thường vụ cấp ủy, UBND các phường, xã phải quán triệt, triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp mà Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã đã chỉ đạo<sup>(4)</sup>.

**2.2.** Đảng ủy, UBND các phường, xã, các cơ quan chức năng liên quan xây dựng Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân thị xã khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài trong năm 2022, xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài để tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả. Người đứng đầu cấp ủy, UBND các phường, xã, các ngành và các cơ quan chức năng liên quan phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thị ủy nếu để tình trạng tàu cá, ngư

<sup>(4)</sup> Công văn số 460-CV/TU ngày 08/10/2021, Công văn số 554-CV/TU ngày 13/12/2021 về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chống khai thác IUU của Ban Thường vụ Thị ủy La Gi; Công văn số 212/UBND-KT ngày 19/01/2022 của UBND thị xã về triển khai các biện pháp cấp bách chấn chỉnh tình trạng tàu cá, ngư dân La Gi vi phạm vùng biển nước ngoài; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND thị xã về thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân thị xã khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài trong năm 2022, Chỉ thị của Ban Thường vụ Thị ủy (sau khi ban hành).

dân trên địa bàn quản lý tiếp tục vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép từ tháng 02/2022 trở đi.

Tổ chức kiểm đếm chủ tàu, thuyền trưởng vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài trước cộng đồng ngư dân xã, phường, công khai danh sách tàu cá vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng (**trong quý II/2022**).

**2.3.** UBND thị xã đưa nội dung công tác phòng, chống khai thác IUU vào nội dung tuyên truyền giáo dục pháp luật để giáo dục, phổ biến đến các thành phần, đối tượng có liên quan. Cùng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ đoàn kết đánh bắt trên biển; thực hiện tốt chế độ chính sách cho chủ tàu đánh bắt vùng biển xa, góp phần bảo vệ quyền, chủ quyền biển đảo quốc gia. Chỉ đạo UBND các xã, phường, các lực lượng chức năng, phòng Kinh tế, phòng Văn hoá thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao thị xã tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền sâu rộng dưới mọi hình thức trong ngư dân, nhất là các chủ tàu cá, thuyền trưởng đánh bắt xa bờ để các chủ tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân hiểu rõ chủ trương, tác hại của vi phạm, không tham gia khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.

**2.4.** Đồn Biên phòng Phước Lộc, Công an thị xã, Trạm Kiểm ngư khu vực La Gi, UBND các xã, phường phải đặc biệt coi trọng và làm tốt công tác nắm tình hình; rà soát các khâu yếu, chưa chặt chẽ trong quản lý nhóm tàu cá có nguy cơ cao (nghề câu khơi); lập danh sách tàu cá nằm trong diện nguy cơ cao để bố trí lực lượng từng địa bàn theo dõi từng tàu cá có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời ngay từ đầu, không để xảy ra vi phạm; chú ý phát huy tốt vai trò của cốt cán chính trị ở cơ sở trong việc cung cấp thông tin và tăng cường biện pháp nghiệp vụ của cơ quan chức năng đối với các tàu thuyền có nguy cơ cao. Quản lý chặt chẽ tàu cá xuất bến theo quy định và yêu cầu thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm. Tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ làm rõ hành vi vi phạm, xử phạt mức tối đa theo khung pháp luật quy định đối với chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản bất hợp pháp đối với các trường hợp đã phát hiện (*kể cả đang bị nghi ngờ*) từ tháng 5 đến ngày 08/9/2021 và đầu năm 2022; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp: Tàu cá hoạt động vùng khơi đã được lực lượng chức năng cảnh báo nhưng vẫn cố tình vi phạm kể cả trường hợp không bị phía nước ngoài bắt giữ; tàu cá thường xuyên hoạt động ngoài tỉnh, không chấp hành quy định pháp luật về điều kiện hành nghề, thuộc đối tượng có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài nhằm cảnh báo, răn đe.

**2.5.** Ban Dân vận Thị ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, đảng ủy các phường, xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức tự giác của đoàn viên, hội viên và ngư dân (nhất là phối hợp với các tổ chức tôn giáo có ngư dân có đạo vi phạm vùng biển nước ngoài) trong việc chấp hành các quy định về chống khai thác IUU. Khuyến khích ngư dân tích cực phát hiện, phản ánh, tố giác, cung cấp thông tin các trường hợp có dấu hiệu vi phạm hoặc đang vi phạm quy định về chống khai thác IUU cho các cơ quan chức năng biết để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời theo đúng

quy định của pháp luật; đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện của chính quyền và các ngành.

**2.6.** Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, các cơ quan, đơn vị liên quan, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội nêu cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống khai thác IUU; thực hiện nghiêm Thông báo số 154-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy, Thông báo số 320-TB/TU ngày 20/3/2018 của Thường trực Thị ủy trong việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tình trạng tàu cá và ngư dân ở thị xã vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài.

**2.7.** Ban Tuyên giáo Thị ủy đưa nội dung công tác phòng, chống khai thác IUU vào bản thông tin nội bộ để phổ biến, quán triệt trong tổ chức đảng, đảng viên vào sinh hoạt định kỳ trong chi bộ, tổ chức đảng.

**2.8.** UBND thị xã tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy “*Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân La Gi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài*”, (**hoàn thành trước 15/3/2022**).

*(Trích Thông báo số 172-TB/TU, ngày 25/02/2022 của Thường trực Thị ủy kết luận tại Hội nghị công tác phòng, chống khai thác IUU, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân La Gi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài năm 2022)*

## VĂN BẢN MỚI

**Nghị định số 15/2022/NĐ-CP**, ngày 28/01/2022 của Chính phủ **quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội**. Nghị định gồm có 03 điều, 04 Phụ lục, được áp dụng kể từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Một số nội dung chủ yếu của Nghị định quy định về Giảm thuế giá trị gia tăng như sau:

(1) Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.



d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

(2) Mức giảm thuế giá trị gia tăng:

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này. b) Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều này.

(3) Trình tự, thủ tục thực hiện:

a) Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm a, khoản 2 Điều này, khi lập hóa đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “8%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

b) Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm b, khoản 2 Điều này, khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm... (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15”.

(4) Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng thì không được giảm thuế giá trị gia tăng.

(5) Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy định tại Nghị định này thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

(6) Trường hợp cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng đã phát hành hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết (nếu có) và có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì cơ sở kinh doanh thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng hoặc giá đã giảm 20% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.

(7) Cơ sở kinh doanh quy định tại Điều này thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này cùng với Tờ khai thuế giá trị gia tăng./.

-----